

Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên Hội Nhà báo

21:30 15/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 15/11, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình về nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình hiện có 165 hội viên, 5 Chi hội nhà báo trực thuộc. Hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các địa phương trong tỉnh. Hội đã tích cực triển khai các hoạt động xây dựng tổ chức Hội và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các phong trào.

Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã trở thành “mái nhà chung” động viên, khích lệ hội viên đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiên trì khắc phục khó

khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, số lượng hội viên tăng thêm theo từng năm. Nhiều phóng viên, hội viên trẻ nhiệt tình tham gia các phong trào của Hội và các cơ quan báo chí. Các hội viên đều có phẩm chất chính trị, góp phần vào sự phát triển báo chí của tỉnh và đất nước. Hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí quán triệt, giám sát việc thực hiện Luật Báo chí, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp Người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình kiến nghị, Hội Nhà báo Việt Nam bám sát tinh thần nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản trình Bộ Chính trị và cấp có thẩm quyền bổ sung, cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Cụ thể bổ sung quy định: “Chức danh Chủ tịch Hội tương đương với cấp trưởng các sở, ban, ngành và tương đương; chức danh Phó Chủ tịch Hội tương đương với cấp phó các sở, ban, ngành của tỉnh”. Điều này nhằm hạn chế những bức xúc, lo lắng trong đội ngũ lãnh đạo Hội đương nhiệm ở địa phương; đồng thời, đồng viên, khuyến khích hội viên được quy hoạch, giới thiệu vào vị trí lãnh đạo Hội Nhà báo địa phương trong tương lai có động lực phấn đấu, rèn luyện, giữ nhiệt huyết gánh vác công tác, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh...



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương thông tin một số kết quả của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ những người làm báo; trong đó có Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình vào sự phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chương khẳng định, Hòa Bình tạo điều kiện tốt nhất cho Hội Nhà báo tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội; mong muốn, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành với Hòa Bình, tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư của địa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường phối hợp với tỉnh Hòa Bình trong công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác phối hợp, kết nối, trao đổi và đăng tải tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Hội; chú trọng chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đề xuất giải pháp, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến

thức người làm báo tại tỉnh Hòa Bình; tư vấn, hỗ trợ xây dựng cơ quan báo chí chuyển đổi số.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/nang-cao-ban-linh-chinh-tri-dao-duc-nghe-nghiep-cho-hoi-vien-hoi-nha-bao>